
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

-------------------------------------- 
 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   ประธานกรรมการ 
๒.   รองศาสตราจารย์พัชรี   สวนแก้ว   ที่ปรึกษา 
๓.   ดร.สนิท    จังมงคลกาล  รองประธานกรรมการ 
๔.   ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล  กรรมการ 
๕.   นายรายินเดอร์ซิงห์   สัจจเทพ   กรรมการ 
๖.   นายกิตติศักดิ ์   กาญจนครุฑ  กรรมการ 
๗.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๘.   ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๙.   ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
๑๐.   นายอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
๑๑. พลโท ประเชิญ   ไชยกิจ   กรรมการ 
๑๒.  นายอภิสิทธิ์    เพชรหงษ์  กรรมการ 
๑๓. นายณัฐพงศ์    ชัยมงคล   กรรมการ 
๑๔. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๑๖. นางจันทรา    เลิศอนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง  กรรมการ 
๒.   นายสาร์รัฐ    ประกอบชาติ  กรรมการ 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๙.๓๐  น. 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๒ /๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

       วาระที ่๑.๑ การเลื่อนประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๒๑)/๒๕๖๗  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเลื่อนประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗  
ในวันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยติดภารกิจ จ านวนหนึ่ ง                      
ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ในการประชุม
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมได้  

ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนหารือกับประธานคณะกรรมการส ่ง เสร ิมกิจการ
มหาวิทยาลัย จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ จากวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗  เวลาและสถานที่คงเดิม  
 

   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  การเลื่อนประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗  
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

       วาระที ่๑.๒ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และ 
ครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗  

 

 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗  
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มี
มติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติ        
ที่ประชุมโดยย่อการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  มติที่ประชุมโดยย่อ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๓ /๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗          
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗  
  
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ 

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
       วาระท่ี ๓.๑ การบริจาคที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์  
โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

ตามที่ ดร.ไชยทัศน์ อ่ิมส าราญรัชต์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า นายนพดล พลเสน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                           
มีความประสงค์บริจาคที่ดิน บริเวณต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จ านวน ๑๙ ไร่ ๒ งาน เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ และได้น าเสนอให้มหาวิทยาลัยรับทราบเรียบร้อยแล้ว  
แต่เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาลดลง ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรก็มีจ านวน
ลดลงด้วย มหาวิทยาลัยจึงต้องน างบประมาณที่ได้รับไปการจัดสรรไปพัฒนาและขยายพื้นที่บริเวณด้านหน้า
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าของที่ดิน  
 ทั้ งนี้  ดร . ไชยทัศน์  อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                     
ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส าหรับการด าเนินการขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณา ส าหรับพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอให้มหาวิทยาลัยส่งแปลนพ้ืนที่            
เพ่ือจะได้น าไปหารือกับ นายนพดล พลเสน ถึงความเป็นไปได้ในการขอแลกพ้ืนที่แทน  

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๔ /๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
 
       วาระท่ี ๔.๑  ผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๑๐(๑๕)/๒๕๖๖               
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย           
ปีที่ ๒ จ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดหาทุนการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดหา
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๙ เดือน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดหาทุนการศึกษา สรุปการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. ระดมทุนการศึกาษส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวนเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท 

ให้แก่นักศึกษาที่ค้างช าระค่าเล่าเรียน คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๒ ราย เป็นจ านวนเงิน ๓๘,๗๐๐ บาท  
๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท 

เป็นเวลา ๑ ปี จ านวน ๑ ราย เป็นจ านวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท  
๓. บริจาคทุนการศึกษา (ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) รวมเป็นเงิน 

๔๗๐,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น เหรียญทอง เหรียญละ ๙๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๔ เหรียญ และเหรียญบรอนซ์อิตาลี 
แพนดอร่า เหรียญละ ๑,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๑๐ เหรียญ  

๔. สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑๓ ราย เป็นเงิน 
๗๗,๐๐๐ บาท 

๕. จัดกิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา (จิบกาแฟ) รวมเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
๖. การร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๕๐๐ บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย สรุปการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๒. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการติดตั้ง Solar Rooftop         

จากการท าบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เพ่ือเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ            
การประหยัดไฟฟ้า โดยเก็บเป็นหน่วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพ่ือเป็นคาร์บอนเครดิต (Carbon 
Credit)  
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 ๓. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง/โครงการประหยัดพลังงานเพ่ือลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
และติดตามแผนการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  
 ๔. การสนับสนุนหน่วยงานจัดหารายได้และสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา  
จะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นของคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน               
๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล และหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล 
 ๖. สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรอบรมให้กับพนักงาน บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด 
หัวข้อ “การท างานเป็นทีมอย่างไร ให้ประสบความส าเร็จ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๕๐ คน 

๗. ประสานงานการบริจาคที่ดิน บริเวณต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๑๙ ไร่ เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือส่งเริม
ศักยภาพของนักศึกษา 

๒. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

๓. ร่วมเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๔. ร่วมชมนิทรรศการความเป็นสวนดุสิต : SuanDusitness ประกอบด้วย SuanDusit 
SCENARIO ภาพใหญ่การขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือน าพาองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน SuanDusit EMINENCE เรียนรู้และ
พัฒนา จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบนพ้ืนฐานความเป็นสากล เผยแพร่สู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
SuanDusit LUXURY การท างานบนพื้นฐานของความประณีต สร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจนเกิดเป็นเอกลักษณ์
ที่สัมผัสได้ SuanDusit HISTORY จากความเป็นมารากฐานของสวนดุสิต น าไปสู่ความพร้อมที่จะมุ่งสู่อนาคต           
และSuanDusit HONOR การได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่และความไว้วางใจให้เป็นสถานศึกษาที่พร้อมส่งองค์ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ สู่สังคมและประเทศชาติ  
 ๕. ติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการเยี่ยมชมหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน  
ส านักกิจการพิเศษ ศูนย์สิ่งแวดล้อม และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
 ๖. กิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษา หัวข้อ “กลยุทธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืน” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย ดร.สนิท จังมงคลกาล 
 ๗. กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “จุดประกาย...ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ” 
วิทยากรโดย ดร.สนิท จังมงคลกาล ดร.ไชยทัศน์ อิ่มส าราญรัชต์ และ ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล 
 ๘. ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนประหยัดพลังงาน น าเสนอโดย          
กองอาคารสถานที ่และคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๙. กิจกรรมโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑๐. ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การด าเนินงานและการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
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 ๑๑. สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามทิศทาง วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านอาหาร ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรมการบริการ และด้านการพยาบาล
และสุขภาวะ เป็นทิศทางที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะสร้างความเข้มแข็ง  ความโดดเด่น              
และความส าเร็จ รวมทั้ง สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย  
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน 
 
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอหารือที่ประชุมจากการด าเนินการในปีที่ ๒                  
รอบ ๙ เดือน และสิ่งที่ควรจะด าเนินการต่อในช่วง ๓ เดือนหลัง คือ รูปแบบกิจกรรมที่จะต้องพิจารณาด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะที่ได้จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  คือ การสนับสนุน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามทิศทาง วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านอาหาร 
ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรมการบริการ และด้านการพยาบาลและสุขภาวะ เป็นทิศทางที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะสร้างความเข้มแข็ง ความโดดเด่นและความส าเร็จ รวมทั้ง สนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
ให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้เลขานุการน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบ ๙ เดือนก่อน  

 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขอความคิดเห็นจากกรรมการส่งเสริมฯ และขอหารือที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในการ            
ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย ควรเสนอในช่องทางใดและควรเป็นรูปแบบใด เนื่องจากที่ผ่านมาในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมฯ วาระการพิจารณาจะประสานกับหน่วยงานโดยตรงขอทราบผลการด าเนินงานและ        
ให้ข้อเสนอแนะหรือการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ซึ่งแต่ละคณะ/โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาค่อนข้างมาก 
ท าให้นักศึกษาไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จึงควรปรับปรุงรูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการและการด าเนินงาน
อย่างไร  

๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีหลากหลาย
สาขาอาชีพ ในการด าเนินงานปีแรก ได้มีการเยี่ยมชมการด าเนินงานของคณะ โรงเรียน และได้แลกเปลี่ยน            
และแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าไปตรวจสอบ
การด าเนินงาน  

๓. ควรจัดท าแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี โดยก าหนด 
กิจกรรมการด าเนินในแต่ละปี โดยควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนด เช่น การจัดกิจกรรมหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยขอความร่วมมือจากเครือข่ายของคณะกรรมการส่งเสริมฯ                       
ในการสนับสนุนทุนการศึษา ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

๔. กองพัฒนานักศึกษา ควรน าเสนอแผนการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา  ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส าหรับ
นักศึกษา  
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๕. ควรน าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ รอบ ๙ เดือน เสนอ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการของมหาวิทยาลัยต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

๖. ควรทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเสนอแนะให้
ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส่วนหนึ่งมาจากเห็นกระบวนการท างาน ซ่ึงอาจมีจุดอ่อน
หรือช่องทางการสนับสนุนจึงให้ข้อเสนอแนะ แต่อาจเป็นการก้าวก่ายการท างานหรือไม่ จึงควรสรุปผลการ
ด าเนินงานและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

๗. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ การให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานจัดหารายได้
มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งข้อเสนอแนะบางครั้งอาจขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย           
จึงอยากทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย ให้การสนับสนุน
ในเรื่องใด 

๘. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหน่วยงานจัดหารายได้โดยตรงหรือไม่ ถ้าหากมีหน่วยงานนี้ก็สามารถ
ด าเนินการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและน าเงินส่วนหนึ่งน าเข้ามหาวิทยาลัย 

๙. การท าผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานเอกชน ผู้ที่ด าเนินงานได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ บางมหาวิทยาลัย        
เปิดโอกาสให้บุคลากรท าผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีการจดลิขสิทธิ์และแบ่งรายได้ให้กับผู้วิจัยและ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  

๑๐. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยผลิตและจ าหน่าย ควรค านึงถึงความเชี่ยวชาญและควรมีหน่วยงาน 
ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการขายและท าการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์รายได้จากการจ าหน่ายเพ่ือใช้ในการวางแผน           
การด าเนินงานต่อไป  

๑๑. ควรน าผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจ โดยสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์             
ในลักษณะการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลผลงานวิจัย  

๑๒. ควรจัดตั้งบริษัท ส่งเสริมการตลาด จ ากัด โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย               
ลงทุนร่วมกัน โดยจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และก าหนดส่วนแบ่งอย่างชัดเจน หรือด าเนินการ              
ในลักษณะ Research and Development ของ Holding Company ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการได้หรือไม่  

 
กล่าวชีแ้จง 
รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวชี้แจงดังนี้  

 ๑. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จะน าเรื่อง ความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะ 
โรงเรียน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้ความช่วยเหลือ               
และสนับสนุน หรือให้ข้อเสนอแนะในเรื่องใด 
 ๒. การจัดกิจกรรมและโครงการ คณะ/โรงเรียน จะจัดให้กับนักศึกษาโดยตรงโดยไม่ผ่านกองพัฒนานักศึกษา 
เว้นแตโ่ครงการและกิจกรรมที่ต้องการงบประมาณสนับสนุนจึงจะผ่านมายังกองพัฒนานักศึกษา            
 ๓. มหาวิทยาลัยก าหนดรายได้จากผลงานวิจัยของบุคลากร โดยส่วนแบ่งน าเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๒๐  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๘ /๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม และเลขานุการ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์และได้รับรางวัลระดับชาติ ซึ่งอาจารย์จะท าหน้าที่

ในการสอนและวิจัย จะผลิตต้นแบบและขายผลการวิจัยให้กับหน่วยงานเอกชน ซึ่งไม่ได้มีการผลิตและจ าหน่ายเอง 
๒. อาจารย์ที่ท าผลงานวิจัย ส่วนใหญ่ท าวิจัยเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
๓. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากงานวิจัย ที่มีจ าหน่ายและส่งออกไปยังต่างประเทศจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร          

จากโครงการอาหารแปรรูป  
๔. หน่วยงานอิสระท่ีจัดหารายได้ จะต้องน าส่งเงินรายไดเ้ข้ามหาวิทยาลัยในอตัราร้อยละ ๒๐   
๕. วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการประกอบธุรกิจด าเนินงานในลักษณะ Holding อยู่แล้ว   

 
 ผลการพิจารณา ประธานที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก  
นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล                  
ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการในต าแหน่งผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป เพ่ือร่วมหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องการร่วมลงทุนในรูปแบบนิติบุคคล (Holding Company) ในการผลักดันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 
     วาระท่ี ๕.๑  สรุปผลการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เสวนาในหัวข้อ 

“จุดประกาย...ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ” 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เสวนาในหัวข้อ 
“จุดประกาย... ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ” โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๘)/๒๕๖๗         
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา งานเสวนาในหัวข้อ “จุดประกาย...        
ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ” บรรยายโดย ดร.สนิท จังมงคลกาล ดร.ไชยทัศน์ อ่ิมส าราญรัชต์           
และ ดร.ไชยทัศน์ โสตถีวรกุล เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ          
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา                
ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประธานที่ประชุม สนับสนุนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และของที่ระลึก
ส าหรับวิทยากร จ านวนเงิน ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

นายพัฒนกฤช กูลพินิจ สนับสนุนเงินรางวัลตอบค าถาม ส าหรับนักศึกษา จ านวนเงิน 
๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๙ /๑๒ 
 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ          
การเสวนา “จุดประกาย...ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕๔ คน 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑  ด้านวิทยากร ผลการส ารวจนักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิทยากร คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒ 

ด้านที่ ๒  ด้านสถานที่ / ระยะเวลา ผลการส ารวจนักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่ 
/ ระยะเวลา คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๑ 

ด้านที่ ๓  ด้านความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลการส ารวจนักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔.๓๙ 

 
ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการจัด

โครงการพัฒนานักศึกษา เสวนาในหัวข้อ “จุดประกาย...ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ” 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
      วาระท่ี ๕.๒  สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการท างาน 
   ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการท างานในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบการจัดเสวนา โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการท างาน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและทีมงาน จ านวน ๓ ท่านร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้อง Activitice ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษาได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประธานที่ประชุม สนับสนุนค่าวิทยากรและของที่ระลึกส าหรับวิทยากร จ านวนเงิน 
๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วนบาทถ้วน) 

นายพัฒนกฤช กูลพินิจ ให้การสนับสนุนเงินรางวัลตอบค าถาม ส าหรับนักศึกษา จ านวนเงิน 
๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการเสวนา การใช้ภาษาอังกฤษในการท างานศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๘๑ คน โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน            



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๑๐ /๑๒ 
 

ด้านที่ ๑  ด้านวิทยากร ผลการส ารวจนักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิทยากร คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒ 

ด้านที่ ๒  ด้านสถานที่ / ระยะเวลา ผลการส ารวจนักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่ 
/ ระยะเวลา คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๔ 

ด้านที่ ๓  ด้านความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลการส ารวจนักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
การน าความรู้ไปใช้ประดยชน์ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๔ 

 

ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการจัด
โครงการเสวนา การใช้ภาษาอังกฤษในการท างานศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      วาระท่ี ๕.๓  สรุปยอดเงินบริจาค เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

 

 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปยอดเงินบริจาค เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ยพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองพัฒนานักศึกษา ก าหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 
๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นวาระแห่งการเฉลิมพระเกียรติคุณ และพระเกียรติยศ  ให้ปรากฏ
ไปทั่วสากล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้เบื้องพระยุคลบาท ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก และเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๓ - ๔ 
เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอสรุปยอดเงินร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการเทศน์มหาชาติ 
เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ 
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง จ านวนเงิน      ๕,๐๐๐   บาท 
๒. ดร.สนิท จังมงคลกาล   จ านวนเงิน       ๑๐,๐๐๐   บาท 
๓. ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล   จ านวนเงิน         ๕,๐๐๐  บาท 
๔. นายพัฒนกฤช กูลพินิจ  จ านวนเงิน       ๒๐,๐๐๐  บาท 
๕. นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ  จ านวนเงิน         ๓,๕๐๐  บาท 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ให้การสนับสนุนผลไม้  

จ านวนเงิน       ๗๕,๐๐๐  บาท 
 

                                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      ๑๑๘,๕๐๐  บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๑๑ /๑๒ 
 

ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ เทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระที่ ๕.๔ เหรียญ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อจัดหาทุนการศึกษา 
   ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง เหรียญ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือจัดหา
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ในโอกาส ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้สนใจ ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) 
โดยยอดบริจาคทุนการศึกษา ทุก ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับเหรียญบรอนซ์ อิตาลี แพนดอร่า จ านวน ๑ เหรียญ 
บริจาคทุนการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ทุน) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๑๓๑-๐๘๕๑๖๒-๙
บริจาคทุนการศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หมายเลขโทรศัพท์                 
๐ ๒๒๔๔ ๕๑๙๘ หรือกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๕๙๑๙ หากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยผ่านฝ่ายเลขานุการฯ 
   ทั้งนี้ ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย ได้แนะน าเครือข่ายเพ่ือบริจาคทุนการศึกษาเหรียญ ๙๐ ปี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๕ เหรียญ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ เหรียญ ๙๐ ปี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕(๒๒)/๒๕๖๗  ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.                   
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗                                  ๑๒ /๑๒ 
 

   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
  
 
  
(นางจันทรา  เลิศอนันต์)              (ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                   กรรมการและเลขานุการ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


